



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง วรรณัทธ์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ร่วมเข้าอวยพรปีใหม่ พลอากาศเอก ประพันธ์ ฐปะเตมีย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านพักพลอากาศเอก ประพันธ์ ฐปะเตมีย์

**“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”**

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ [www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx](http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx)

### ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ"



กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

กิจกรรมประกอบด้วย การมอบเครื่องห่มกันหนาว การให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การจัดบริการหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ การเยี่ยมผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และเยี่ยมเยียนบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี พลอากาศตรี ศุภณัฐ หนุรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ทั้งนี้กองทัพอากาศ ให้การสนับสนุนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ (C-130H) ในการลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๔๐๐ ผืน

### ผู้อำนวยการสำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กองบิน ๑



พลอากาศตรี อัครวิณ รุจาคม ผู้อำนวยการสำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายงานวิทยาการกองบิน ๑ เพื่อตรวจกิจการในสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ แนะนำแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและคำสั่ง รวมทั้งรวบรวมข้อมูลและปัญหาข้อขัดข้องของระบบบัญชาการและควบคุม ข่าย เครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศของกองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล เมื่อน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

### ประธานบริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนายเรืออากาศ



นาวาอากาศเอก สุรียา วาฤทธิ รองเสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ ประธานบริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนายเรืออากาศ ที่มีความประพฤติดีทั้งด้านกาย วาจา และใจ ซึ่งได้คัดเลือกนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๑ ถึง ๕ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์รับมอบทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องนภักวิน อาคารสโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช



ปลัดบัญชาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชาฯ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช



พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ พลอากาศโท เสนาะ พรรณพิกุล ปลัดบัญชาทหารอากาศ และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชาฯ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศประจำปี มาตรการกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเป็นที่ยี่ปรึกษาด้ำนงบประมาณ รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้ำนงบประมาณของหน่วยสายวิทยาการ ในการนี้ คณะผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (๑)

**การอบรม “โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ เพื่อธรรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นด้านการจราจร ในเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๑ ในช่วง ๗ วันอันตราย”**



พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในการอบรม “โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ เพื่อธรรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นด้านการจราจร ในเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๑ ในช่วง ๗ วันอันตราย” โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจเอก ศักดา ยาทิพย์ รองสารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลปากคลองสาน ปฏิบัติราชการ รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจจราจร เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องนภักดีวิน สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ

**รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการการเงิน กองบิน ๔๖**



นาวาอากาศเอก สรวิชัย สุรกุล รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการการเงิน กองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

โครงการฝากบ้านไว้กับสารวัตรทหารอากาศ ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๒ มกราคม ๒๕๖๑ สอบถามและแจ้งความประสงค์ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๓๖๒ (บ้านพักทหารอากาศทำดินแดง) และโทร.๐ ๒๕๓๔ ๘๗๙๔ (บ้านพักทหารอากาศทุ่งสีกัน)

**กองบิน ๖ เปิดการอบรมการณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่**



นาวาอากาศเอก พรเดชน์ คงปั้น ผู้บังคับการกองบิน ๖ เป็นประธานเปิดการอบรมการณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองบิน ๖ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมรัฐประเทมีย์ กองบิน ๖ ดอนเมือง

**กองบิน ๗ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบฝูงบิน ๗๐๒**



นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณาร์ักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักบินฝูงบิน ๗๐๒ ที่สำเร็จการฝึกบินพร้อมรบกับเครื่องบินควบคุมแบบที่ ๑, เครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๑๗ และเครื่องบินลำเลียงและตรวจการณ์แบบที่ ๑๗ (SAAB-340AEW/B) จำนวน ๔ คน เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สถานจอดอากาศยานฝูงบิน ๗๐๒ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**กิจกรรมโครงการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ และดื่มสุรา โดยโรงพยาบาลกองบิน ๒๓**



นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ชำ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการร่วมใจลด ละ เลิกบุหรี และการดื่มสุรา โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ กองบิน ๒๓ ร่วมเข้ารับการอบรมให้ได้รับรู้ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารกิจกรรมกองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

**ข่าวบริการ**

กองทัพอากาศ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จัดกิจกรรมเติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๑ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจะมีบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนมาร่วมแจกของรางวัลและคู่มือส่วนลดบริการต่างๆ มากมาย และพบกับ พี่หม้อ DR Car จากสปริงนิวส์ ๑๙ ที่จะมาช่วยทุกท่านเตรียมความพร้อมของรถในการเดินทางในช่วงปีใหม่นี้ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันนี้ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๓๐ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (รัฐประเทมีย์)